



















เข้าเมืองเป็นต้น โดยภาพรวม พบว่า พิธีกรรมต่างๆ คล้ายคลึงกันกับจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะ วัดทุ่งเกษม บ้านทุ่งเกษม ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกัน

๒.๑ สรุป โดยภาพรวมของการเสริมสร้างจริยธรรมทางสังคมที่ได้จากการทำบุญมหาชาตินั้นคือ วัตรธรรมชาติของมนุษย์การสร้างคุณความดีสูงสุด ในการดำเนินชีวิต มีวินัย รู้สังคม รู้ส่วนรวม ร่วมพัฒนาประเทศชาติ การเสียสละ การบำเพ็ญทาน การครองเรือนของสตรี กตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรมและอดทนเป็นต้น และอีกมากมาย แต่ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะอริยวัตรเท่านั้น จากการศึกษาสัมภาษณ์ทั้ง ๗ รูป/คน พบว่า คนลาวมีการทำบุญมหาชาติตามประเพณีมีการเสริมสร้างจริยธรรม ๕ ด้านนั้นจริง เช่น ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา เหล่านี้เป็นหลักเกณฑ์ของการบำเพ็ญบุญกุศล เป็นการสร้างสมบารมี ศรัทธาบารมี ศีลบารมี การฟังบารมี ทานบารมี และปัญญาบารมี ศรัทธา ปาสาทะ มีความเพียร อดสาหะ การฟังเทศน์มหาชาติแล้วเกิดความปีติยินดี มีความเอื้อเฟื้อเมตตาต่อกัน มีจำนวนคนมารวมฟังเทศน์บุญมหาชาติแต่ละปีโดยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ คน ส่วนมากจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ ทั้งคนหนุ่มคนสาวและเยาวชนมีอยู่เป็นจำนวนมากเท่า ๆ กัน กับคนเฒ่าคนแก่และมีความเชื่อทางพระพุทธศาสนา การทำบุญมหาชาติหรือฟังเทศน์มหาชาติตลอดให้จบทั้ง ๑๓ กัณฑ์จะได้บุญมากเมื่อตายจากโลกมนุษย์ไปสู่สุคติภพ และจะได้ไปเกิดในศาสนาพระศรีอริยเมตไตรยตามที่พระมาลัยบอกว่า อย่าฆ่าพ่อตีแม่ สมณะชีพรามณ์ ครูอาจารย์ อย่าทำร้ายพระพุทธเจ้า อย่ายุยงสงฆ์ให้แตกกัน และต้องฟังเทศน์มหาชาติให้จบทุกกัณฑ์ในวันเดียว ท่านทั้งหลายจะได้เกิดร่วมและพบพระองค์เป็นต้น เช่น

จริยธรรมที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดอยู่ในประเพณีบุญมหาชาติ พบว่า ศรัทธา ที่มีปรากฏอยู่ในกัณฑ์ ทศพร ที่นางมูสิขิขอพรจากพระอินทร์ ๑๐ ประการ ที่ได้จุติมาเกิดในโลกมนุษย์ มีโอกาสได้บำเพ็ญบุญบารมี และที่สำคัญคือเพื่อให้ได้กำเนิดพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้า ศีลนั้นปรากฏอยู่ในกัณฑ์วนประเวส พระเวสสันดร ได้ทรงผนวชเป็นฤๅษีไปบำเพ็ญเพียรรักษาศีลที่เขาวงกต และนางมูสิขิ มีศีลปฏิบัติ สุตะ การฟังนั้นส่วนมากจะนิยมไปฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์ มัทรี และฉกษัตริย์เป็นการฟังเสียงไพเราะสนุกสนานพระท่านเทศน์ ส่วนการฟังในกัณฑ์มัทรี นั้นมีคติธรรมคำสั่งสอนมากมาย เช่นพระเวสสันดรได้กล่าวว่าเมื่อพระนางพินขึ้นมาแล้วพระเวสสันดรก็ปลอมประโลมว่าที่ให้ทั้งสองไปนั้นเพื่อบำเพ็ญทานบารมี หากชีวิตไม่สิ้นแล้วคงได้พบลูกทั้งสอง พระนางก็สร้างโคกและก็ร่วมอนุโมทนากับพระเวสสันดรในการให้ทานครั้งนี้ด้วยเป็นต้น และให้ฝนโบกขรพรรษ(ห่าแก้ว)





